

Số: 255/BC-UBND

Hạ Hòa, ngày 12 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

V/v tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về chi NSDP cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề và sự nghiệp văn hóa thông tin

Thực hiện Văn bản số 1117/STC-QLNS ngày 10/7/2024 của Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ về việc xây dựng báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về chi NSDP cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề và sự nghiệp văn hóa thông tin. Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa báo cáo cụ thể như sau:

I. VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG

1.1. Khái quát tình hình kinh tế - xã hội

Huyện Hạ Hòa là huyện miền núi phía Tây Bắc của tỉnh Phú Thọ, tổng diện tích tự nhiên 34.147,2 ha; huyện có 20 đơn vị hành chính trực thuộc (19 xã, 01 thị trấn), 180 khu dân cư, dân số 124.391 người. Quy mô kinh tế của huyện trong những năm qua tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá và ổn định. Thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước, mức tăng bình quân đạt.../năm. Mức tăng trưởng bình quân đạt được nhờ có sự ổn định về chính trị, quốc phòng, an ninh và thực hiện tốt các chính sách ASXH trên địa bàn huyện.

Định hướng chiến lược của huyện Hạ Hòa về đầu tư cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề đến năm 2035 duy trì quy mô về số lượng trường học trên toàn huyện 73 trường. Tăng cường đầu tư và thu hút các nguồn vốn xã hội hóa để nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp học. Xây dựng và phát triển thêm các điểm trường mầm non, trường tiểu học tại các xã, đáp ứng quy chuẩn về bán kính phục vụ và quy mô dân số dự kiến theo kế hoạch. Khuyến khích tư nhân đầu tư cơ sở giáo dục mầm non tư thục trên địa bàn huyện, đặc biệt tại các khu vực đông dân cư. Hoàn thiện trang thiết bị hệ thống các trường theo hướng đồng bộ, hiện đại và chuẩn hóa. Rà soát, cải tạo, sửa chữa, đầu tư mới các phòng học đã xuống cấp, không đảm bảo tiêu chuẩn quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Định hướng về đầu tư cho sự nghiệp văn hóa thông tin: Duy trì hệ thống và nâng cấp các công trình văn hóa hiện có. Mở rộng, tôn tạo các công trình tôn giáo, di tích trên địa bàn huyện, mở rộng khuôn viên khu di tích tâm linh Đền Mẫu Âu Cơ. Tôn tạo các công trình văn hóa, du lịch trên địa bàn.

1.2. Khái quát Kế hoạch đầu tư trung hạn của địa phương cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề và sự nghiệp văn hoá thông tin.

Trên cơ sở rà soát thực trạng cơ sở vật chất đối với các cơ sở giáo dục - đào tạo và dạy nghề và các cơ sở văn hoá thông tin nhằm duy trì và hoàn thiện theo các tiêu chí xây dựng và duy trì đạt chuẩn theo kế hoạch. Căn cứ vào kế hoạch vốn đầu tư công được tỉnh giao, UBND huyện Hạ Hòa xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và tập trung phân bổ nguồn lực để

thực hiện đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các công trình thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo và văn hóa thông tin đảm bảo theo đúng kế hoạch được HĐND huyện thông qua.

1.3. Công tác ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu, chi ngân sách tại địa phương cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề và sự nghiệp văn hoá thông tin.

UBND huyện Hạ Hòa đã tham mưu báo cáo Ban thường vụ huyện ủy ban hành Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 18/12/2020 về việc nâng cáo chất lượng giáo dục 2021-2025; Hàng năm, UBND huyện đều ban hành quyết định về một số chủ trương, biện pháp chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư nguồn ngân sách nhà nước và quyết định về một số chủ trương, biện pháp quản lý, điều hành ngân sách địa phương. Tại các quyết định này thể hiện đầy đủ việc chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu, chi ngân sách cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề và sự nghiệp văn hoá thông tin.

II. ĐÁNH GIÁ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ, NGÂN SÁCH CHO SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ VÀ SỰ NGHIỆP VĂN HOÁ THÔNG TIN

2.1. Đánh giá chính sách, pháp luật về đầu tư ngân sách cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề và sự nghiệp văn hoá thông tin

Các chính sách về đầu tư ngân sách cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề và sự nghiệp văn hoá thông tin khá đầy đủ, tuy nhiên định mức đầu tư ngân sách còn hạn chế chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển.

2.2. Về ban hành các văn bản triển khai và các chính sách về đầu tư ngân sách cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề và sự nghiệp văn hoá thông tin

Việc ban hành các văn bản triển khai thực hiện các chính sách về đầu tư ngân sách cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề và sự nghiệp văn hoá thông tin cơ bản đầy đủ và kịp thời.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ CHI NGÂN SÁCH CỦA ĐỊA PHƯƠNG

3.1. Về việc thu ngân sách địa phương

- Tình hình thu ngân sách địa phương các năm 2021, 2022, 2023.

Công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách địa phương được triển khai đồng bộ từ cấp huyện đến cấp xã cùng với hàng loạt các chính sách của nhà nước về quản lý nguồn thu ngân sách. Bên cạnh đó tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đang phục hồi tích cực đã tác động lớn đến kết quả thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn trong giai đoạn 2021-2023. Kết quả cụ thể thu ngân sách địa phương các năm cụ thể như sau:

+ Thu ngân sách địa phương năm 2021: Thực hiện 686.469 triệu đồng, đạt 135,67% so với dự toán được giao.

+ Thu ngân sách địa phương năm 2022: Thực hiện 856.927 triệu đồng bằng 141,73% so với dự toán được giao.

+ Thu ngân sách địa phương năm 2023: Thực hiện 777.718 triệu đồng bằng 151,69% so với dự toán được giao.

- Việc huy động các nguồn lực tài chính khác cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề và sự nghiệp văn hoá thông tin:

Trên cơ sở kế hoạch được duyệt, công tác xã hội hóa được triển khai đồng bộ đến các địa phương, đơn vị. Tăng cường huy động các nguồn lực của các tổ chức, cá nhân tạo thêm nguồn kinh phí để chi cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề. Từ năm 2021-2023, huy động được số kinh phí 44.575 triệu đồng; đối sự nghiệp văn hóa thông tin được sự đồng tình của nhân dân tự đóng góp để cải tạo, sửa chữa và xây dựng mới các nhà văn hóa khu dân cư trên địa bàn huyện.

3.2. Về việc lập dự toán ngân sách nhà nước tại địa phương cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề và sự nghiệp văn hoá thông tin

Việc lập dự toán ngân sách nhà nước tại địa phương qua các năm 2021, 2022, 2023, 2024 đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Ngân sách nhà nước đối với việc lập dự toán ngân sách tại địa phương. Đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ chi ngân sách hiện hành, đảm bảo không thấp hơn mức dự toán cấp trên giao.

3.3. Tình hình chi ngân sách địa phương cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề và sự nghiệp văn hoá thông tin

- Tình hình chi đầu tư phát triển cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề và sự nghiệp văn hoá thông tin: Giai đoạn 2021-2023 số kinh phí bố trí cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề và sự nghiệp văn hoá thông tin trên địa bàn huyện là 161.417 triệu đồng, trong đó:

+ Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 132.787 triệu đồng.

+ Sự nghiệp văn hóa thông tin: 28.630 triệu đồng.

- Tình hình giải ngân vốn đầu tư công: Trên cơ sở số kinh phí được phân bổ cho các dự án, UBND huyện đã chỉ đạo các chủ đầu tư triển khai thực hiện và giải ngân hết số kinh phí được bố trí.

- Số dự án, công trình đã và đang triển khai tính đến thời điểm báo cáo là 34, trong đó: Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 24 dự án; Sự nghiệp văn hóa thông tin 10 dự án.

+ Số công trình đã hoàn thành 32, trong đó: Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 22 dự án; Sự nghiệp văn hóa thông tin 10 dự án.

+ Số công trình đang thực hiện, chuyển tiếp 02 dự án, trong đó: Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 02 dự án; Sự nghiệp văn hóa thông tin 0 dự án.

- Số kinh phí còn nợ đọng đến thời điểm báo cáo 54.552 triệu đồng, trong đó: Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 48.197 triệu đồng; Sự nghiệp văn hóa thông tin 6.355 triệu đồng.

- Chi thường xuyên cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề và sự nghiệp văn hoá thông tin. Các nhiệm vụ chi thường xuyên của hai sự nghiệp này đều được thực hiện đúng tiêu chuẩn, định mức quy định.

+ Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề giai đoạn 2021-2023: 690.377 triệu đồng.

+ Sự nghiệp văn hóa thông tin giai đoạn 2021-2023: 29.773 triệu đồng.

3.4. Tình hình quyết toán ngân sách địa phương về ngân sách chi cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề và sự nghiệp văn hoá thông tin

- Quyết toán chi ngân sách cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề và sự nghiệp văn hóa thông tin được thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước và các thông tư hướng dẫn hiện hành.

- Kết quả quyết toán ngân sách chi cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề và sự nghiệp văn hoá thông tin giai đoạn 2021-2023; cụ thể:

+ Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 845.849 triệu đồng.

+ Sự nghiệp văn hoá thông tin: 61.919 triệu đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục 2 đính kèm)

3.5. Đánh giá chung

- Thuận lợi: Chi ngân sách địa phương cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề, sự nghiệp văn hóa thông tin có đầy đủ, kịp thời các văn bản pháp luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện các chính sách.

- Khó khăn: Định mức phân bổ ngân sách cho hai sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề, sự nghiệp văn hóa thông tin còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển thực tế của địa phương.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa đề nghị các cấp có thẩm quyền nghiên cứu tăng định mức phân bổ ngân sách cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo, dạy nghề và sự nghiệp văn hóa thông tin để đáp ứng kịp thời với nhu cầu phát triển hiện nay.

Ủy ban nhân dân huyện Hạ Hòa trân trọng báo cáo Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về chi ngân sách địa phương cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề và sự nghiệp văn hóa thông tin theo quy định./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ngô Anh Vũ